

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๖๔๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางการอบรม ฯ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. บัญชีโอนจัดสรร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ความปลอดภัย สำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม  
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มเป้าหมาย  
คือ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ยังไม่ผ่าน  
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว เขตละ ๑ คน ซึ่งกำหนดจัดอบรม ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ภาคกลางและภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเดอะพลาซ่าไซ  
งapore กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๓๗ คน

รุ่นที่ ๒ ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖  
ณ โรงแรมเดอะพลาซ่าไซ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๒๗ คน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาผู้เข้าอบรม ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคล  
ให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เข้ารับการอบรมตามวัน  
และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยแจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้  
เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและจัดทำบัตรต่อไป

๒. แจ้งผู้เข้าอบรมจัดเตรียม รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ชุดปกติขาว) สำเนาบัตรประชาชน  
หรือบัตรข้าราชการจำนวน ๑ ฉบับ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) เพื่อจัดทำคำร้องขอรับการแต่งตั้ง  
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) และออกบัตรประจำตัว  
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กรณีผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต  
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม งบดำเนินงาน ตามบัญชีจัดสรรโอนเงิน

รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อเป็นค่าพาทนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจිරี้ ราชันันท์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๐

